

Số: 30/BC-TA

Kbang, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Của Chánh án Tòa án nhân dân huyện
tại kỳ họp thứ Mười một - Hội đồng nhân huyện khóa VII

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020:

I. Công tác thụ lý và giải quyết các loại án:

Tổng số án đã thụ lý trong 6 tháng là **228** vụ, tăng **22** vụ so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết **161** vụ, đạt tỷ lệ **71%**. Còn lại 67 vụ mới thụ lý, đang xem xét giải quyết. Cụ thể:

1/ Công tác thụ lý giải quyết án hình sự :

Tổng số án đã thụ lý **25** vụ - **51** bị cáo. Trong đó, cũ chuyển qua 03 vụ- 04 bị cáo, thụ lý mới 22 vụ - 47 bị cáo, tăng **08** vụ so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 02 vụ - 02 bị cáo; Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 05 vụ - 13 bị cáo; Cố ý gây thương tích 01 vụ - 01 bị cáo; Trộm cắp tài sản 06 vụ - 11 bị cáo; Chống người thi hành công vụ 01 vụ - 01 bị cáo; Buôn bán hàng cấm 01 vụ - 04 bị cáo; Hủy hoại rừng 02 vụ - 03 bị cáo; Vô ý làm chết người 01 vụ - 01 bị cáo; Làm nhục người khác 01 vụ - 05 bị cáo; Tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ - 03 bị cáo; Đánh bạc 02 vụ - 07 bị cáo.

Tổng số án đã giải quyết **23** vụ - 46 bị cáo, đạt tỷ lệ **92%**, trong đó:

-Đã đưa ra xét xử: **22** vụ - **41** bị cáo;

Cụ thể các vụ án đã xét xử: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 02 vụ - 02 bị cáo; Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 05 vụ - 13 bị cáo; Cố ý gây thương tích 01 vụ - 01 bị cáo; Trộm cắp tài sản 06 vụ - 11 bị cáo; Chống người thi hành công vụ 01 vụ - 01 bị cáo; Hủy hoại rừng 02 vụ - 03 bị cáo; Vô ý làm chết người 01 vụ - 01 bị cáo; Tàng trữ trái phép chất ma túy 02 vụ - 02 bị cáo; Đánh bạc 02 vụ - 07 bị cáo.

-Trả hồ sơ điều tra bổ sung **01** vụ - **05** bị cáo về tội làm nhục người khác, (lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung thu thập chứng cứ).

-Còn lại **02** vụ - **05** bị cáo, đang nghiên cứu giải quyết trong thời hạn luật định.

Trong các vụ án hình sự đã thụ lý và xét xử có 10 bị cáo là người dân tộc thiểu số (trong đó có 01 bị cáo là người chưa thành niên); có 07 bị cáo là nữ; 03 bị cáo tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Nhìn chung công tác thụ lý, xét xử các vụ án hình sự đều theo đúng quy định, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị trong việc tổ chức phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Các vụ án hình sự đã xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Hình phạt đã tuyên đảm bảo được tính trừng trị và tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục đối với người phạm tội. Trong đó, có chú trọng đến nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội.

2. Án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự:

2.1. Án dân sự, việc dân sự :

Tổng số án đã thụ lý là 88 vụ (cũ chuyển qua 08 vụ, mới thụ lý 80 vụ), tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số án đã giải quyết 49 vụ, đạt tỷ lệ 56%.

Trong đó: Xét xử 10 vụ; hòa giải thành 39 vụ, chiếm tỷ lệ 80% trên tổng số án dân sự đã giải quyết.

Còn lại 39 vụ mới thụ lý đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết trong thời hạn luật định.

Nhìn chung, các vụ án dân sự đã giải quyết đều trong thời hạn luật định, đảm bảo hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật và được các bên đương sự đồng tình. Tòa án luôn chú trọng, kiên trì hòa giải nên tỷ lệ hòa giải thành đạt cao (80%) trên tổng số án dân sự đã giải quyết. Các quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đều không bị kháng nghị, không có án bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

2.2. Án Hôn nhân - Gia đình :

Tổng số án đã thụ lý là 115 vụ (cũ chuyển qua 02 vụ, thụ lý mới 113 vụ), giảm 08 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số án đã giải quyết là 89 vụ, đạt 77 %.

Trong đó: Xét xử 04 vụ; Hòa giải thành 85 vụ, chiếm 96% trên tổng số án đã giải quyết.

Còn lại 26 vụ mới thụ lý đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết trong thời hạn luật định.

Nhìn chung, các vụ án Hôn nhân gia đình đã giải quyết đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật về tố tụng, không có vụ án nào bị cải sửa, hoặc bị hủy, không có án quá hạn luật định. Trong quá trình giải quyết Tòa án luôn chú trọng, kiên trì hòa giải nên tỷ lệ hòa giải thành đạt cao (đạt 96%) trên tổng số án đã giải quyết.

2.3 Án Kinh doanh thương mại: Không thụ lý mới.

3. Án giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính: Thụ lý mới 01 vụ; đang xem xét giải quyết.

II. Công tác khác:

1. Công tác thi hành án hình sự và chuyển giao phần dân sự:

1.1. Công tác thi hành án hình sự:

Trong năm, TAND huyện đã ra quyết định thi hành án 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng hạn luật định, không có sai sót, cụ thể:

- Ra quyết định thi hành án hình sự đối với 35 người bị kết án.

- Ra quyết định hoãn thi hành án cho 01 bị án (*lý do: đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi*).

-Ra Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo, cải tạo không giam giữ cho 02 bị án.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân huyện; cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Kbang và chính quyền các địa phương trong việc quản lý, theo dõi, giáo dục số bị án đang chấp hành án treo và phạt cải tạo không giam giữ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

1.2. Công tác chuyển giao phần dân sự:

Tất cả các quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật đều được Tòa án chuyển giao sang Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Đơn vị đã bố trí phòng tiếp dân và phân công cán bộ trực, tiếp công dân; mở sổ tiếp dân, sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong 06 tháng đầu năm 2020, TAND huyện không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến Cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

III. Hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân:

Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm năm 2019. Qua hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được đồng thời nêu ra một số tồn tại, khó khăn; trên cơ sở đó đã đề ra kế hoạch tham gia xét xử của Đoàn hội thẩm năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội nên Tòa án nhân dân tỉnh chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các vị Hội thẩm nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 13/14 vị Hội thẩm tham gia xét xử, đạt tỷ lệ 92% số vị Hội thẩm trong đoàn.

Nhìn chung, các vị Hội thẩm đã tích cực nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các quy định của pháp luật về nội dung và pháp luật về tố tụng, nên đã tham gia tích cực cùng với Hội đồng xét xử phán quyết và đưa ra các bản án đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất nội dung vụ án được dư luận và các bên đương sự đồng tình ủng hộ. Đồng thời, qua công tác xét xử, các vị Hội thẩm nhân dân đã

tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên có một số vị hội thẩm là cán bộ đương chức ở các cơ quan, đơn vị chưa bố trí thời gian hợp lý để tham gia xét xử, dẫn đến có một số vụ án phải thay đổi hội thẩm, gây khó khăn trong quá trình xét xử của TAND huyện.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

6 tháng đầu năm 2020, TAND huyện Kbang đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án như tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, thẩm phán, thư ký và kỹ luật công vụ; chú trọng công tác tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử. Các vụ án hình sự được xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào bị kết án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; Mức hình phạt đã tuyên tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các vụ án điểm, án được dư luận xã hội quan tâm đều được nghiên cứu kỹ, nhanh chóng đưa ra xét xử, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Quá trình giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại đều đảm bảo tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên đương sự, tích cực hòa giải nên tỷ lệ án hòa giải thành đạt cao (88%), hạn chế rất nhiều số vụ án phải đưa ra xét xử, góp phần ổn định tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân và đoàn tụ gia đình.

Trong 06 tháng đầu năm 2020 Tòa án đã đưa ra xét xử lưu động đối với 05 vụ án hình sự góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư; đã tổ chức được 04 phiên tòa rút kinh nghiệm (*trong đó: 03 vụ án hình sự; 01 vụ án dân sự*) theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong 06 tháng đầu năm 2020 không có vụ án nào bị hủy hay sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Công tác thi hành án hình sự được thực thi đúng pháp luật, 100% người bị kết án sau khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đều được TAND huyện ra quyết định thi hành án kịp thời.

Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án, TAND huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là:

- Lượng án phát sinh trong 6 tháng tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm trước.
- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên phần nào ảnh hưởng đến công tác giải quyết, xét xử của Tòa án
- Địa bàn huyện Kbang rộng, khó khăn trong việc tổng đạt các văn bản tố tụng cho các bên đương sự.
- Tình hình tranh chấp dân sự có xu hướng tăng và ngày càng diễn biến phức tạp, đương sự là bị đơn trong các vụ án dân sự không hợp tác gây khó khăn cho Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết án, nhất là những vụ án liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh

chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trong những vụ án này các đương sự thường có mâu thuẫn sâu sắc kéo dài, khó hòa giải thành. Mặt khác, tính chất vụ án phức tạp cần ủy thác thu thập chứng cứ ở những cơ quan, tổ chức khác nhau làm kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, TAND huyện Kbang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trọng tâm là:

-Tiếp tục thực hiện các Nghị Quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tổ chức cho CBCC học tập, tìm hiểu luật tổ chức TAND; các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về hướng dẫn áp dụng pháp luật Hình sự, Hành chính, Dân sự, Hôn nhân & Gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động.

-Nghiêm túc tổ chức thực hiện các Nghị Quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, TAND tối cao; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời tích cực thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác Tòa án do Nghị Quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

-Kịp thời đưa ra giải quyết, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tích cực thực hiện hòa giải trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và việc đối thoại trong giải quyết án hành chính. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động xét xử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chọn án trọng điểm, án rút gọn để điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chọn án xét xử lưu động để tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân.

-Đảm bảo không có bản án xử oan người vô tội, hoặc bỏ lọt tội phạm, không có bản án tuyên mà không thi hành án được; giảm tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

-Tiếp tục lựa chọn và tổ chức xét xử lưu động những vụ án mà dư luận quan tâm, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật tại địa phương.

-Giải quyết đúng pháp luật việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

-Ra các quyết định thi hành án hình sự kịp thời đối với 100% bản án có hiệu lực pháp luật. Các trường hợp người bị kết án có đơn xin hoãn, tạm đình chỉ thi hành án đều phải xác minh, xem xét một cách thận trọng, khách quan, đúng pháp luật.

-Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho nhân dân và cán bộ công chức.

